
Flensborgarhöfn og Óseyrarsvæði

Samráðsnefnd um gerð rammaskipulags

21. fundur

Mánudaginn 2. desember 2019  kl. 15.30 á hafnarskrifstofunni 

Mætt:  Kristín Thoroddsen, Ágúst Bjarni Garðarson, Ólafur Ingi Tómasson, Gylfi Ingvarsson, Karolína 
Helga Símonardóttir, Guðrún Guðmundsdóttir og Lúðvík Geirsson.  

1) Yfirferð á frumdrögðum að greinargerð með rammaskipulaginu sem Orri Steinsson arkitekt 
hefur tekið saman.  Nefndarmenn munu fara nánar yfir textann og senda inn ábendingar til 
Guðrúnar fyrir lok miðvikudags.

2) Tímarammi við frágang greinargerðar ræddur.   Stefnt að því að allir textar séu fullláraðir fyrir 
hátíðar og greinargerð verði tekin til formlegrar afgreiðslu í nefndinni í byrjun komandi árs.

3) Kynningarmyndband er í vinnslu hjá arkitektum og verður fullbúið fyrir lok ársins.  Verður 
hægt að nota það einnig í samantekt um sögu Hafnarfjarðarhafnar sem Halldór Árni 
Sveinsson er að vinna og verður tekin til sýningar í Bæjarbíói í janúar nk.

4) Lagt fram svar skipulagsfulltrúa við athugasemd sem barst við rammaskipulagstillögu sbr. 
síðustu fundargerð samráðsnefdnar.  Nefndin tekur undir framlagt svar.

5) Stefnt að næsta fundi samráðsnefndar þann 9. janúar n.k. 

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 16:15
LG ritaði fundargerð


